

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย (กวป.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔
วันจันทร์ ที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย ชั้น ๒

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายกฤต วงศ์น้อย	สาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย	ประธานกรรมการ
๒	นางอัจฉราภรณ์ คำเรือง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการ
๓	นางสุรียันต์ ไชยสิทธิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๔	นายปรัชญา กรรณิกา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๕	นางอรัญญา รัตนสกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖	นายรณชัย ถิ่นวนา	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗	นางสาวสนธยา ทะนัน	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๘	นายบุญสม พงศ์ไพโรจน์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๙	นายวิเชียร ลาวใส	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๐	นางสาวสาวิตรี คำมอย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๑	นายธงชัย ดวงประทีป	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๑๒	นายคำรบ เลิศฤทธิ์เจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๓	นายปรัดถกร ดีเลิศภูมิกร	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	กรรมการ
๑๔	นางสาวสมใจ เพชรพัฒนา	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ
๑๕	นางสาวสิรินทรา ศึกษาภักดี	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๑๖	นางสาวสุภาพร ธิท่า	เจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการ
๑๗	นางสาวพุทธการณณ์ ครองกาญจนกิจ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑	นายบุญเลิศ ศรีอารีย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ลากิจ
---	----------------------	-----------------------------	-------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นางสาวอรชยา สายสุวรรณ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	รพ.สต.แม่เตี้ย
๒	นางสาวเกตุสิรินทร์ ทาทองพระ	นักวิชาการสาธารณสุข	รพ.สต.แม่ปาง
๓	นางสาวปิ่นมนัส พิทักษ์แสงเทียน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.บ้านสาม
๔	นางสาวจุฑารัตน์ ปองเลิศบุญ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	รพ.สต.บ้านสาม
๕	นายเริงศักดิ์ กานนอดิเรก	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	รพ.สต.ละอูบ

..../เริ่มประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. โดยมี นายกฤต วงศ์น้อย สาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานในที่ประชุม

วาระก่อนการประชุม

ประธานแจ้ง :

- ทิศทางการปฏิบัติงานในห้วง ๖ เดือนแรก เน้นมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ให้ทุกพื้นที่ มีความครอบคลุมการรับบริการฉีดวัคซีน ร้อยละ ๗๐
- ทิศทางการปฏิบัติงานในห้วง ๖ เดือนหลัง (ไตรมาส ๓ และไตรมาส ๔) กำหนด เรื่อง การปรับฐานข้อมูลประชากรในฐานโปรแกรม JHCIS เป็น PA ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุม

เรื่องที่ ๑ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ลาน้อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสาธารณสุขชุมชนทุกแห่ง ในการออกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ให้มีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๕๕.๐๖

มติที่ประชุม : รับทราบและปฏิบัติ

เรื่องที่ ๒ การเตรียมความพร้อมการรับรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจติดตามการดำเนินงานฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตุน ตำบลห้วยหอม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อให้การเตรียมรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ให้ รพ.สต.บ้านสาม ดำเนินการเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม : รพ.สต.บ้านสามรับทราบและปฏิบัติ

เรื่องที่ ๓ สรุปรายงานการประชุม EOC จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓.๑ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ ๑ มีข้อสั่งการให้ปรับรูปแบบการนำเสนอ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ราบ และพื้นที่สูง

๓.๒ มาตรการ COVID Free Setting นำร่องในหน่วยงานสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีน ๑๐๐% กรณีไม่ฉีดวัคซีน ให้ตรวจ ATK ทุก ๗ วัน รวมถึงผู้มารับบริการให้มีการฉีดวัคซีน สำหรับผู้ที่ไม่ฉีด ให้ตรวจ ATK ทุกราย โดยมีค่าบริการตรวจ ๑๐๐ บาท

๓.๓ ข้อสั่งการจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขึ้นป้ายขอบคุณคนไทยที่ฉีดครบ ๑๐๐ ล้านโดส กำชับมาตรการ COVID Free Setting เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็ม ๓ ตามข้อเสนอแนะ ส่วนเข็ม ๔ ในบุคลากร ให้รอข้อสั่งการจากปลัดกระทรวง

๓.๔ เน้นย้ำการเตรียม HI CI และกลุ่มที่มีอาการ ให้ตรวจ RT-PCR ทั้งหมด

มติที่ประชุม : รับทราบและปฏิบัติ

เรื่องที่ ๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนปัจจุบัน นายเชษฐา โมสิกรัตน์

มติที่ประชุม : รับทราบและปฏิบัติ

เรื่องที่ ๕ สถานการณ์การเงินการคลัง และความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี ๒๕๖๕

- งบบุคลากร ได้รับจัดสรร ๑๙,๙๘๓,๒๒๓.๐๐ บาท
- ค่าสาธารณูปโภค สสจ. ได้รับจัดสรร ๔๕๙,๑๓๐.๐๐ บาท
- งบดำเนินการ สสอ. ๗ แห่ง ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ได้รับจัดสรร สสอ.แห่งละ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

มติที่ประชุม : รับทราบและปฏิบัติ

เรื่องที่ ๖ มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย ได้จัดทำประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และได้ทำหนังสือเวียนแจ้งหัวหน้างานทุกฝ่าย ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งตามหนังสือที่ มส ๐๕๓๒/ว๗๘๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขอให้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทุกคนทราบและถือปฏิบัติ

มติที่ประชุม : รับทราบและปฏิบัติ

เรื่องที่ ๗ นโยบายการพัฒนารูปแบบบริการทางสาธารณสุข ปี ๒๕๖๕

๑. การพัฒนารูปแบบบริการให้เป็นระบบไร้รอยต่อ (Seamless Medical Service) ที่เชื่อมโยงระหว่างสถานบริการสุขภาพทั้งระดับปฐมภูมิ ทติยภูมิ ตติยภูมิในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงในเขตสุขภาพที่ ๑ เพื่อเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพ

๒. พัฒนาการส่งต่อผู้ป่วยแบบไร้ต่อ (Seamless Referral System) ในทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ (Sky doctor) ทั้ง primary mission และ secondary mission

๓. บริหารจัดการให้มี ๑ หมอ ๒ รพ. (Regional Doctor) คือ แพทย์ ๑ คน ปฏิบัติงานประจำสลับโรงพยาบาลระหว่าง รพ.นครพิงค์ และ รพ.ศรีสังวาลย์

สิ่งที่ขอรับการสนับสนุนจากเขตสุขภาพที่ ๑

๑. ขอรับสนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ระบบ Telemedicine

๒. สนับสนุนระบบไฟฟ้า โซล่าเซลล์ หรือขยายไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๓. การประสานขอขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยเชื่อมต่อ ดาวเทียม หรือเสาสัญญาณในพื้นที่ให้ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น (มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเร็วขึ้นและเสถียร)

๔. การอบรมลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศยาน ระดับเขต

๕. แพทย์เฉพาะทางมาปฏิบัติงาน รพ.ศรีสังวาลย์ ๑ หมอ ๒ โรงพยาบาล

มติที่ประชุม : รับทราบและปฏิบัติ

เรื่อง ๘ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้รับอนุมัติตำแหน่งว่างของข้าราชการ จำนวน ๑๓ อัตรา ดังนี้

ลำดับ	ส่วนราชการ	ชื่อตำแหน่ง	ระดับ	เงื่อนไขการขอใช้
๑	รพ.สต.ช่างหม้อ สสอ.แม่สะเรียง	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	รับย้าย
๒	รพ.สต.บ้านแม่ปาง สสอ.แม่ลาน้อย	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	รับย้าย
๓	รพ.สต.บ้านสล่าเชียงตอง สสอ.แม่สะเรียง	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	รับย้าย
๔	สสจ.แม่ฮ่องสอน กง.ควบคุมโรคติดต่อ	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	รับย้าย/รับโอน
๕	รพ.สต.บ้านกุงไม้สัก สสอ.เมือง	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	รับย้าย/รับโอน
๖	รพ.สต.บ้านแม่ลาหลวง สสอ.แม่ลาน้อย	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	รับย้าย/รับโอน

.../๗.รพช.แม่สะเรียง

ลำดับ	ส่วนราชการ	ชื่อตำแหน่ง	ระดับ	เงื่อนไขการขอใช้
๗	รพช.แม่สะเรียง กง.บริการด้านปฐมภูมิฯ	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	รับย้าย/รับโอน
๘	รพช.ขุนยวม กง.การพยาบาล	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	รับย้าย/รับโอน
๙	รพช.ขุนยวม กง.บริการด้านปฐมภูมิฯ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	บรรจุผู้ได้รับ คัดเลือก
๑๐	รพช.ขุนยวม กง.บริการด้านปฐมภูมิฯ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	บรรจุผู้ได้รับ คัดเลือก
๑๑	รพช.ขุนยวม งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	บรรจุผู้ได้รับ คัดเลือก
๑๒	รพช.ปางมะผ้า กง.บริการด้านปฐมภูมิฯ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	บรรจุผู้ได้รับ คัดเลือก
๑๓	รพช.ปางมะผ้า กง.บริหารทั่วไป	เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี	ปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน	บรรจุผู้ สอบแข่งขัน

มติที่ประชุม : รับทราบและปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย ชั้น ๒

มติที่ประชุม : รับรองรายงานโดยไม่มีแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๑. สาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย

เรื่องที่ ๑ สืบเนื่องหน้าที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องที่ ๑ เร่งรัดการฉีดวัคซีนของหญิงตั้งครรภ์ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย ให้มีความครอบคลุม ๑๐๐% และฝากพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบเช็คความถูกต้องของข้อมูล

มติที่ประชุม : รับทราบและปฏิบัติ

๒. นางสาวพุทธรักษ์ ครองกาญจนกิจ

สืบเนื่องหน้าที่ ๗ เรื่องที่ ๒ ค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-๑๙ ขอให้พื้นที่ตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงาน swab ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน ในช่วงเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ และส่งรายชื่อให้นางสาวพุทธรักษ์ ครองกาญจนกิจ

มติที่ประชุม : ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งรับทราบและปฏิบัติ

๓. นายปรัชญา กรรณิกา

สืบเนื่องหน้าที่ ๓ เรื่อง ๑ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน QOF ประจำปี ๒๕๖๕ บัดนี้ ทางโรงพยาบาลแม่ลาน้อย ได้โอนเงินงบประมาณ UC และเงิน QOF ประจำปี ๑/๒๕๖๔ ให้ รพ.สต.ทุกแห่งแล้ว

มติที่ประชุม : ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งรับทราบและปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งและเสนอในที่ประชุม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายบุญเลิศ ศรีอารีย์ (โดยนางสาวพุทธกานต์ ครองกาญจนกิจ)

เรื่องที่ ๑ การย้ายข้าราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการย้ายการโอน การให้ข้าราชการ ปฏิบัติราชการ และการยืมตัวข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๔ จังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการย้าย การโอน การให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ และการยืมตัวข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีความประสงค์ย้ายภายในจังหวัดและย้ายข้ามจังหวัด ต้องจัดทำคำขอย้ายผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และให้รวบรวมแบบคำขอส่งให้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๕ เพื่อจะได้ดำเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ พิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบและปฏิบัติ

เรื่องที่ ๒ การประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขแม่ฮ่องสอน แจ้งการเปิดระบบประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข Happinometer และการประเมินสุขภาวะองค์กร Happy Public Organization Index : HPI ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2564 – 28 ก.พ.2565 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านทางเว็บไซต์ HAPPY MOPH : <http://happy.moph.go.th> โดยเข้าสู่ระบบและเลือกเมนู “ระบบการประเมิน” เพื่อทำการประเมินความสุขของตนเอง

มติที่ประชุม : รับทราบและปฏิบัติ

เรื่องที่ ๓ งานวิจัยการใช้ชุดตรวจ ATK ในชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยสถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี ได้จัดทำโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลของการใช้ชุดตรวจแอนติเจนแบบรวดเร็วเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสซาร์ส-โควิ-๒ ในชุมชน” พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และมีเป้าหมายประชาชนในอำเภอแม่ลาน้อย ๑๓ หมู่บ้าน โดยเริ่มตรวจครั้งแรกวันที่ ๒๗ ธ.ค.๒๕๖๔ แบ่งประชากรเป็น ๓ กลุ่ม

กลุ่มที่ ๑ จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ให้ตรวจ ATK สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ติดต่อกัน ๔ สัปดาห์

กลุ่มที่ ๒ จำนวน ๕ หมู่บ้าน ให้ตรวจ ATK สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ติดต่อกัน ๔ สัปดาห์

กลุ่มที่ ๓ จำนวน ๕ หมู่บ้าน ไม่มีการตรวจ ATK

มติที่ประชุม : รับทราบและปฏิบัติ

เรื่องที่ ๔ รณรงค์ฉีดวัคซีนเชิงรุก ป้องกันโรคโควิด-๑๙ ชนิด Pfizer ในกลุ่มประชากรอายุ ๑๒-๑๗ ปี ตามที่ รพ.สต. ได้แจ้งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายผู้มีอายุ ๑๒-๑๗ ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer จำนวน ๑๐๓ ราย ได้รับการจัดสรรฯ และเริ่มฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ ๔ ม.ค.๒๕๖๕ เป็นต้นไป และ เป้าหมายที่เหลือ สามารถไปรับบริการฉีดวัคซีน Walk in ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ม.ค.๒๕๖๕ เป็นต้นไป หากต้องการนำไปฉีดใน รพ.สต. ให้จัดทำแผนการฉีดวัคซีน ส่งให้ รพ.แม่ลาน้อย ภายในวันที่ ๒๘ ธ.ค.๒๕๖๔

มติที่ประชุม : รับทราบและปฏิบัติ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายปรัชญา กรรณิกา

เรื่องที่ ๑ แนวทางการดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วย สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิได้ขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้น ขอให้ รพ.สต. ดำเนินการ

๑. ให้ รพ.สต. ทุกแห่ง บันทึกข้อมูลพื้นฐาน ในระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒. ให้ รพ.สต. ทุกแห่ง บันทึกข้อมูลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพรพ.สต.ติดดาว ปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๓. ระดับอำเภอ ให้ดำเนินการตรวจเยี่ยมและบันทึกรับรองผลการประเมินตนเอง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม : ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งรับทราบและปฏิบัติ

เรื่องที่ ๒ การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี ๒๕๖๕ ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ (PCU & NPCU) เพื่อให้หน่วยบริการมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน นั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อำเภอแม่ลาน้อย ได้พิจารณาสถานบริการขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU & NPCU) จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ รพ.สต.แม่ลาหลวง รพ.สต.แม่สุ และรพ.สต.แม่ปาง

มติที่ประชุม : รับทราบและปฏิบัติ

เรื่องที่ ๓ การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย กระทรวงมหาดไทย ได้มีการมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ แบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้มีการมอบหมายภารกิจให้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย ดูแลมิติด้านสุขภาพ เช่น

- เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก ๒,๕๐๐ กรัมขึ้นไป
- คราวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
- คราวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม
- คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วันๆละ ๓๐ นาที

มติที่ประชุม : รับทราบและปฏิบัติ

เรื่องที่ ๔ สรุปผลการดำเนินงานและความครอบคลุมการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ อำเภอแม่ลาน้อย

- ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนทั้งหมด เฉพาะเข็มที่ ๑ ภาพรวมของอำเภอแม่ลาน้อย สละสลตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป้าหมายทั้งหมด ๓๕,๓๐๕ คน ได้รับวัคซีน ๑๖,๖๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๖

- ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนทั้งหมด เฉพาะเข็มที่ ๑ กลุ่ม ๖๐๘ อำเภอแม่ลาน้อย สละสลตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป้าหมายทั้งหมด ๖,๙๗๖ คน ได้รับวัคซีน ๓,๗๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๐

- ความครอบคลุมการฉีดวัคซีน แยกเป็นรายตำบล สละสลตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตำบลขุนแม่ลาน้อย	ความครอบคลุม ร้อยละ ๖๑.๒๑
ตำบลห้วยหอม	ความครอบคลุม ร้อยละ ๖๐.๖๗
ตำบลท่าผาป้อม	ความครอบคลุม ร้อยละ ๕๖.๙๖
ตำบลแม่ลาหลวง	ความครอบคลุม ร้อยละ ๕๖.๒๖
ตำบลสันติคีรี	ความครอบคลุม ร้อยละ ๕๔.๘๘
ตำบลแม่ลาน้อย	ความครอบคลุม ร้อยละ ๕๑.๔๕
ตำบลแม่ไถ	ความครอบคลุม ร้อยละ ๔๔.๓๕
ตำบลแม่นาจร	ความครอบคลุม ร้อยละ ๔๙.๑๙

มติที่ประชุม : รับทราบและปฏิบัติ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางสาวสิรินทรา ศึกษาภักดี

เรื่องที่ ๑ รายงานสถานการณ์การเงินของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย ได้รับจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้และเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๓๐,๐๖๐.๓๐บาท คงเหลือ ๑๙,๙๓๙.๗๐ บาท วาง ๓๕๐ ไปแล้ว จำนวน ๙ ชุด เบิกจ่ายแล้ว ๑๖,๒๑๐.๓๐ บาท
- ส่วนงบค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทั้ง สสอ.และ รพ.สต. ยังไม่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- รายงานสถานการณ์การเงินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	1.รพ.สต. แม่ลาหลวง	2.รพ.สต. แม่สุ	3.รพ.สต. แม่เตี้ย	4.รพ.สต. แม่โถ	5.รพ.สต. ละฮูบ	6.รพ.สต. กอกหลวง	7.รพ.สต. แม่ฮู	8.รพ.สต. แม่ปาง	9.รพ.สต. แม่ลาปานัก	10.รพ.สต. บ้านสาม	ภาพรวมด้านการเงิน
	รวมรับ											
1	เงินสดในมือ	635.00	4,261.00	2,460.00	3,636.00	4,000.00		2,650.00	300.00	740.00	1,971.00	20,653.00
	เงินฝากบำรุง	68,592.35	48,887.81	59,551.44	47,074.03	98,690.16	23,669.26	10,554.22	29,292.70	6,854.92	19,069.36	412,236.25
3	เงินฝาก UC.	234,083.12	210,316.84	200,423.37	384,224.72	238,536.70	133,338.95	164,978.84	252,736.60	194,568.62	223,468.68	2,236,676.44
	รวม	303,310.47	263,465.65	262,434.81	434,934.75	341,226.86	157,008.21	178,183.06	282,329.30	202,163.54	244,509.04	2,669,565.69
4	เงินฝาก อปท./สปสข.	637.47	1,874.06	1,665.15	1,671.72	276.21	711.28	839.93	3,147.26	276.53	232.65	11,332.26
	รวม	303,947.94	265,339.71	264,099.96	436,606.47	341,503.07	157,719.49	179,022.99	285,476.56	202,440.07	244,741.69	2,680,897.95
	หนี้ค้างจ่าย											
1	หนี้ค้างจ่ายคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน	13,002.39						3,000.00	5,596.37			21,598.76
2	ก่อนผูกพันเดือนนี้	26,033.88	31,533.92	36,241.77	34,286.19	39,150.00	26,100.00	40,087.80	43,660.35	44,563.71	29,926.15	351,583.77
3	ชำระหนี้เดือนนี้	26,547.27	31,533.92	36,241.77	34,286.19	39,150.00	26,100.00	28,390.00	49,256.72	44,563.71	29,926.15	345,995.73
	หนี้ค้างจ่าย 30 พ.ย. 64.)	12,489.00	-	-	-	-	-	14,697.80	-	-	-	27,186.80

วิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน

- เงินสดในมือ : รพ.สต.ทุกแห่ง มีเงินสดในมือไม่เกิน ๕,๐๐๐
- เงิน UC ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงิน UC งวดที่ ๑ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เงินล้านบาทถ้วน) และเงินค่าบริการแพทย์แผนไทย ปี๒๕๖๔ จำนวน ๑๐๓,๐๕๔.๒๑ บาท
- รพ.สต.แม่โถ ไตรมาสที่ ๑ พบว่ามียอดเงินคงเหลือ เกินสามแสนและไม่มีการก่อหนี้ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ควรเร่งดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย

มติที่ประชุม : รับทราบและปฏิบัติ

กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ

นางสาวพุทธการณ์ ครอบกายจนกิจ

เรื่องที่ ๑ แจ้งประสานการดำเนินงานสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย ซึ่งมีการจัดทำโครงการพัฒนาภาคประชาสังคมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ระดับจังหวัด

อำเภอแม่ลาน้อย มีพื้นที่ดำเนินการ ๔ รพ.สต. ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินการต่อเนื่อง (รพ.สต.แม่ลาหลวง รพ.สต.แม่สุ รพ.สต.แม่เตี้ย และรพ.สต.แม่ปาง) จะมีการประชุมติดตามสนับสนุนเสริมพลังการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคม ระดับอำเภอ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง

มติที่ประชุม : ผอ.รพ.สต.แม่ลาหลวง ผอ.รพ.สต.แม่สุ ผอ.รพ.สต.แม่เตี้ย และผอ.รพ.สต.แม่ปางรับทราบและปฏิบัติ

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

นางอัจฉราภรณ์ คำเรือง

เรื่องที่ ๑ ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเยี่ยมเสริมพลังการส่งเสริมเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าด้วยเครื่องมือ TEDA4I และส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน/วัยรุ่น ด้วยสถาบันพัฒนาการเด็กกราชนครินทร์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑ กำหนดจัดโครงการเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วยเครื่องมือ TEDA4 และการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล HDC ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย ดังนั้น ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก และงานสุขภาพจิตทุก รพ.สต.เข้าร่วมประชุมเยี่ยมเสริมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

มติที่ประชุม : ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งรับทราบและปฏิบัติ

เรื่องที่ ๒ การคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” ให้แก่ผู้ป่วยพาร์กินสัน และผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินติด ก้าวขาไม่ออกในพื้นที่ ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจากเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะส่งมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” จำนวน ๒๖ อัน เพื่อมอบให้ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน และผู้สูงอายุที่มีอาการเดินติด นั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผู้ป่วยฯ กรณีที่มีความประสงค์ขอรับ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” ขอให้กรอกข้อมูลในแบบลงทะเบียนและประเมินอาการ พร้อมจัดส่งเอกสารให้เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบและปฏิบัติ

เรื่องที่ ๓ แจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข (KPI Template) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ ๙๐

๒. ตัวชี้วัดที่ ๖ ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ได้รับการดูแลทั้งในสถานบริการและในชุมชน

๖.๑ ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ ๕๐

๖.๒ ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC)

ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๘

มติที่ประชุม : รับทราบและปฏิบัติ

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นางสาวสมใจ เพชรพัฒนา

เรื่องที่ ๑ มาตรการป้องกันควบคุมโรคการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกคำสั่งเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)(ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ให้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ (ตามแนบท้าย)

มติที่ประชุม : รับทราบและปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

สาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย

เรื่องที่ ๑ ขอแสดงความยินดีกับ นายปราโมทย์ สายสวาท ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำหน่วยอำเภอแม่ลาน้อย

มติที่ประชุม : รับทราบ

นางอรัญญา รัตนสกุล

เรื่องที่ ๑ ขอนัดหมายการประชุม MCH BOARD ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย ชั้น ๒ เพื่อหารือ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕ ต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบและปฏิบัติ

นางสาวปิ่นมณัส พิทักษ์แสงเทียน

เรื่องที่ ๑ ตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด ๒๐๑๙ โดยวิธีการตรวจแบบ ATK และวิธี RT-PCR ในกลุ่มนักเรียน บุคลากร ประชาชนรอบๆในพื้นที่บ้านตุน รพ.สต.บ้านสาม กำหนดให้มีการออกให้บริการตรวจคัดกรอง ดังนี้

- การตรวจคัดกรองก่อนวันหยุดเทศกาลปีใหม่ โดยวิธี ATK วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป้าหมาย ๕๐ ราย
- การสุ่มตรวจคัดกรองหลังเทศกาลปีใหม่ โดยวิธี ATK วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เป้าหมาย ๕๐ ราย
- การตรวจคัดกรองก่อนเฝ้ารับเสด็จ โดยวิธี ATK และวิธี RT-PCR วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕

ในการออกให้บริการตรวจคัดกรอง ทาง รพ.สต.บ้านสาม ได้ประสานขอความอนุเคราะห์บุคลากร โชนนกเสรี ออกช่วยปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบและปฏิบัติ

นัดประชุมโชน

โชนสันติภาพ นัดประชุมโชน วันที่ ๗ ม.ค. ๖๕ ณ รพ.สต.แม่สุ

โชนนกเสรี นัดประชุมโชน วันที่ ๖ ม.ค. ๖๕ ณ รพ.สต.แม่เตี้ย

โชนหมอกฟ้า นัดประชุมโชน วันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๕ ณ รพ.สต.แม่โถ

นัดประชุม กวป.สสอ.แม่ลาน้อย ครั้งต่อไป วันที่ ๕ ของทุกเดือน และสามารถปรับเปลี่ยนวันประชุม กรณีติดราชการ และตรงวันหยุดทำการ สถานที่ประชุม ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย ชั้น ๒

มติที่ประชุม : รับทราบและปฏิบัติ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

พุทธการณ์ ครองกาญจนกิจ

(นางสาวพุทธการณ์ ครองกาญจนกิจ)

ผู้บันทึกการประชุม

ปรัชญา กรรณิกา

(นายปรัชญา กรรณิกา)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม